

Số: 32/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIAO NỘP CÁC LOẠI BÁN SẢN PHẨM VẢI LỤA, MÀN
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC BẰNG CÁC LOẠI SỢI BÔNG,
SỢI HÓA HỌC, SỢI TỔNG HỢP
(DƯỚI ĐÂY GỌI CHUNG LÀ VẢI)

Vải là loại mặt hàng thuộc nhu cầu cơ bản của nhân dân. Nhà nước ta đang ra sức phấn đấu thực hiện mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đề ra về mức sản xuất và tiêu dùng vải.

Ngành công nghiệp dệt của thành phố giữ một vị trí quan trọng trong ngành dệt toàn quốc, được Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất để giải quyết một phần ba nhu cầu tiêu dùng của cả nước.

Để ngành dệt của thành phố hoàn thành được kế hoạch sản xuất và nộp sản phẩm trong năm 1977, góp phần tích cực nhất vào việc giải quyết các khó khăn về vải của Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị cho các ngành, các cấp phải ra sức đẩy mạnh sản xuất ngành dệt, tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao chất lượng, hạ giá thành.

Về giao nộp sản phẩm cho Nhà nước, các xí nghiệp dệt không được tùy tiện bán vải cho bất cứ một cơ quan nào, một ngành nào mà chỉ được bán vải cho các ngành theo đúng chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Về việc tiêu thụ vải cũng như các sản phẩm bằng sợi, các hàng may sẵn bằng vải, kể các chính phẩm và thứ phẩm ở thị trường trong nước, các xí nghiệp đều phải bán cho các công ty vải sợi cấp I thuộc Bộ Nội thương, tuyệt đối không được giữ lại để phân phối trong nội bộ hoặc bán cho các đơn vị khác trái với chế độ quản lý của Nhà nước.

Theo sự thỏa thuận giữa Bộ Nội thương và Ủy ban nhân dân Thành phố, các công ty vải sợi cấp I sẽ giao phiếu cho các công ty vải sợi cấp II để nhận thẳng sản phẩm của các xí nghiệp theo đúng chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước.

Đối với các xí nghiệp may, các công ty vải sợi cấp I, cấp II, sẽ ký hợp đồng cụ thể về số lượng, định mức, quy cách, giá cả, v.v... và trên cơ sở hợp đồng, các công ty vải sợi cấp I, cấp II, sẽ giao phiếu cho các xí nghiệp may nhận thẳng nguyên liệu của các xí nghiệp để hoàn thành sản xuất và giao sản phẩm cho các công ty cấp I và cấp II.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đồng chí giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Thương nghiệp, các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận phổ biến chỉ thị này đến các xí nghiệp các công ty, các cửa hàng và có kế hoạch kiểm tra đôn đốc các đơn vị cấp dưới thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này. Trong quá trình thi hành, các ngành, các cấp báo cáo kịp thời các khó khăn tồn tại để Ủy ban nhân dân Thành phố nghiên cứu giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

VÕ THÀNH CÔNG